



ĐỀN THỜ BÁC HỒ

Niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Từ lúc Bác ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi Người viết lời dặn cuối cùng trước lúc đi xa đều một lòng yêu nước, thương dân.

Hình ảnh Bác Hồ kính yêu luôn ở trong trái tim, khối óc mỗi người dân Việt Nam nói chung, người dân Thái Bình nói riêng, do vậy việc xây dựng Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Thái Bình là nguyện vọng thiết tha của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Đáp ứng nguyện vọng đó, thể hiện lòng kính yêu và sự biết ơn sâu nặng với Bác, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã cho chủ trương đầu tư xây dựng Đền thờ Bác Hồ. Công trình thuộc dự án Quảng trường Thái Bình xây dựng Tượng đài "Bác Hồ với nông dân" được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/4/2014; UBND thành phố Thái Bình được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Đây là vinh dự lớn của thành phố. Vì vậy, ngay sau khi được giao nhiệm vụ, thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành khẩn trương tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, đáp ứng yêu cầu đề ra.



Ảnh: THÀNH TÂM

Công trình bắt đầu thi công từ tháng 6/2014. Trong quá trình xây dựng, để phù hợp hơn với thực tế thi công và làm tăng tính thẩm mỹ cũng như phù hợp với cảnh quan trong khuôn viên Quảng trường Thái Bình, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã báo cáo tại các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan để xin ý kiến cho phép điều chỉnh, bổ sung. Đền thờ Bác Hồ được thiết kế theo ý tưởng đình làng với mái cong truyền thống của đồng bằng sông Hồng, mang dấu ấn của thời đại mới, dấu ấn của ngôi đền Việt Nam ở thiên niên kỷ mới; diện tích 3.500m² trong khuôn viên tổng thể Quảng trường Thái Bình. Công trình gồm các hạng mục chính: sân bê tông đổ toàn bộ công trình; nghi môn; tả vu, hữu vu; Đền thờ Bác Hồ (đền chính); lầu hóa sớ; bậc cấp, lan can, sân vườn; nội thất đồ thờ...

Sân bê tông đổ toàn bộ công trình được kết cấu móng cọc bê tông cốt thép, khung sân bê tông cốt thép. Nghi môn gồm 4 trụ, 2 trụ lớn ở giữa và 2 trụ nhỏ ở hai bên được thiết kế theo lối từ truyền thống của công nghệ môn các ngôi đền Việt các chi tiết trang trí trên thân trụ là vân mây cách điệu. Tả vu, hữu vu được đặt đăng đối 2 bên sân, có mặt bằng chữ Nhất. Đền thờ Bác Hồ (đền chính) có mặt bằng hình chữ Đinh (T) bao gồm tiền tế - đại bái - hậu cung. Toàn bộ ngôi đền được đặt trên một nền cao có lan can bao quanh tạo sự uy nghiêm và tạo được nhiều lớp kiến trúc, đem đến hiệu quả thẩm mỹ cao. Tiền tế có cấu trúc 3 gian 4 cột. Vì kèo chống rường - bẩy mái liên kết với hàng cột hiện gian đại bái. Đại bái có cấu trúc 5 gian. Kiến trúc vì kèo kiểu chống rường - giá chiêng - bẩy

mái, toàn bộ góc đao của tiền tế, đại bái dâng đao mái mềm mại. Hậu cung là 3 gian vuông góc với 5 gian đại bái tạo thành mặt bằng chữ Đinh. Tại hậu cung vào gian chính giữa được gian trước bố trí hệ thống cửa bức bàn thượng song hạ bản có đục hoa sen.

Toàn bộ đền chính nhìn xa như một bông hoa sen đang nở. Các cánh sen là các đao mái của công trình, các lớp can

vươn dần lên cao. Lầu hóa sớ được bố trí 2 lầu ở hai bên sân hậu cung, kiến trúc dạng có lầu 2 tầng mái đao, mái dần ngói. Bậc cấp, lan can, sân được gia công bằng đá xanh Thanh Hóa, lan can đá mô tuýp đơn giản các hoa văn trang trí, sân lát đá xanh. Đặc biệt, lối lên Đền thờ từ dưới lên bao gồm 3 đoạn cách điệu theo dáng rồng tạo ra từ mây, thể hiện sự uy nghiêm. Nội thất đồ thờ theo phương án đồ nội thất cổ truyền, chi tiết nội thất kế thừa từ các đền thờ Bác Hồ trên cả nước. Phân hướng

án, bàn thờ gia công bằng gỗ vàng tâm sơn son thếp bạc phủ hoàng kim. Hoành phi, câu đối, đại tự, cửa võng gia công bằng gỗ vàng tâm sơn son thếp bạc phủ hoàng kim theo lối truyền thống, chữ viết trên hoành phi, câu đối sử dụng tiếng Việt.

Đến nay, các bước triển khai đầu tư xây dựng Đền thờ Bác Hồ đã hoàn thành bằng nguồn vốn xã hội hóa từ Tập đoàn Vingroup và nhiều tổ chức, cá nhân tham gia công đức. Việc hoàn thành xây dựng Đền thờ Bác Hồ đã đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình với Bác Hồ kính yêu; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ mai sau. Để có được công trình văn hóa mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc này, trước hết là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương và của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện, thành phố; nhà nghiên cứu văn hóa; các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; các đơn vị thiết kế, giám sát và thi công xây dựng. Đó còn là kết quả của sự nỗ lực lao động trên tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, các thế hệ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Bình và sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ quản lý, duy trì hoạt động thường xuyên công trình mang đậm ý nghĩa văn hóa tâm linh này.

MINH NGUYỆT



Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Thái Bình.

Ảnh: NGỌC LINH



Nhân dân Thái Bình mừng vui đón Bác (26/3/1962).

Ảnh tư liệu

THÁI BÌNH

Vinh dự 5 lần đón Bác về thăm

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phong trào cách mạng của các địa phương, trong đó có phong trào cách mạng Thái Bình và Thái Bình cũng là tỉnh vinh dự được 5 lần đón Bác về thăm. Mỗi lần, Bác về thăm là mở ra một chặng đường lịch sử mới, tỉnh Thái Bình thêm một bước phát triển, cán bộ, nhân dân thêm nhiều tiến bộ. Biết ơn Bác, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình càng ra sức học tập và làm theo lời Bác.

1. Ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền dân chủ nhân dân vừa thành lập, đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách: 28 vạn người chết đói, 500 ngàn Tồng kéo vào, quây phá... Đê Đĩa (Hưng Nhân) và đê Mỹ Lộc (Thu Trì) bị vỡ làm ngập cả 8 huyện, thị... 15 giờ, ngày 10/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Hưng Yên đến thăm Thái Bình. Người làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Ủy ban hành chính tỉnh, Người căn dặn: Phải đoàn kết toàn dân, đoàn kết các thân hào, thân sĩ trước hết phải lo giải quyết nạn đói cho nhân dân và nhanh chóng khắc phục đoạn đê mới bị vỡ. Sau đó, Người đến thăm đoạn đê mới bị vỡ - đê Đĩa thuộc huyện Hưng Nhân. Trước đông đảo đồng bào Thái Bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh động viên và nhắc nhở: Nhiệm vụ trước mắt là phải đắp lại đê và cứu đói.

2. Ngày 28/4/1946, biết tin nhân dân Thái Bình chỉ trong ba tháng đã khắc phục được hậu quả hai quãng đê bị vỡ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Thái Bình lần thứ hai. Cùng đi với Người có các ông Huỳnh Thúc Kháng, Lê Văn Hiến và một số lãnh đạo khác. Tại nhà Trí thể dực (thị xã Thái Bình), Người đã gặp gỡ, nói chuyện với hàng vạn cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Người khen ngợi thành tích gia tăng sản xuất của nhân dân và kêu gọi mọi người phải đoàn kết, ra sức diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Sau đó, Bác đến thăm quãng đê vỡ đã được

hàn gắn. Người xem xét rất kỹ đoạn đê và nhắc phải đảm bảo đầm đất kỹ hơn nữa.

3. Ngày 26/10/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình lần thứ ba. Tại trụ sở Ủy ban hành chính tỉnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo những công việc của tỉnh đã làm được trong năm 1958. Rồi bước phát triển, cán bộ, nhân dân nhiều tiến bộ. Biết ơn Bác, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình càng ra sức học tập và làm theo lời Bác.

Tại sân vận động thị xã, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có buổi nói chuyện với 4 vạn đại biểu nhân dân Thái Bình các cấp xã, huyện, tỉnh. Người đánh giá cao những thành tích mà quần dân Thái Bình đã đạt được và nhắc nhở một số điểm cần khắc phục như vấn đề tiết kiệm, chủ quan, tự mãn. Cuối cùng, Người kết luận: "Thái Bình có nhiều điều kiện thuận lợi, người đông, đất tốt, nước có sẵn, đồng bào và cán bộ phải cố gắng làm cho tỉnh nhà thành một tỉnh gương mẫu trong miền Bắc".

4. Được biết, Thái Bình có phong trào lấn biển khai hoang và toàn tỉnh đạt thành tích cao trong sản xuất, ngày 26/3/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm và động viên phong trào. Từ máy bay trực thăng xuống, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các tầng lớp nhân dân ra đón. Đến thăm hợp tác xã Nam Cường, xã điển hình đi đầu trong công tác lấn biển, mở rộng diện tích đất canh tác, Người khen ngợi thành tích lấn biển, khai phá đất hoang và tặng huy hiệu cho 4 cán bộ, xã viên có thành tích xuất sắc trong xã.

Người đến thăm hội nghị phát động phong trào sản xuất trong nông nghiệp toàn tỉnh, gặp gỡ các đại biểu đang họp tại xã Đông Lâm. Tại hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi nhân dân Thái Bình có nhiều cố gắng trong tăng vụ, vỡ hoang, làm thủy lợi, phân bón. Thay mặt trung ương, người giao trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên tỉnh Thái Bình phải

xây dựng Thái Bình thành một trong những tỉnh khá nhất về mọi mặt. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã tặng Huy hiệu của Người cho 14 chiến sĩ thi đua về lao động sản xuất trong toàn tỉnh. Sau đó, Hồ Chủ tịch đi thăm một số gia đình xã viên của xã Đông Lâm, thăm một đơn vị bộ đội đóng quân tại địa phương.

5. Chiều ngày 31/12/1966, trong hoàn cảnh thời chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình lần thứ năm. Cùng đi với Bác có các đồng chí Tố Hữu và Hoàng Anh. Người làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại nơi sơ tán (thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Thu Trì), nghỉ một đêm tại đây. Sáng ngày 1/1/1967, trong một buổi nói chuyện với trên 100 cán bộ đại biểu đại diện cho 4 vạn đồng viên và trên 1 triệu đồng bào cùng một số xã viên của Hợp tác xã Tân Phong và Hiệp Hòa về đón Bác, Người nói nhiều về sản xuất nông nghiệp. Người nhắc nhở cán bộ và nhân dân Thái Bình phải cố gắng hơn nữa, đặc biệt phải khắc phục một số tật xấu như đánh vợ, chưa coi trọng phụ nữ, không nên chủ quan, tự mãn. Cuối cùng, Người kết luận: "Thái Bình có tiến bộ nhiều, Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt".

Ngoài những vinh dự trên, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình còn nhận được muôn vàn tình thương yêu và chăm sóc của Bác như: trong nhiều năm theo dõi Báo Thái Bình Tiên tiến, Bác đã thưởng Huy hiệu của Người cho 67 người tốt, việc tốt. Báo khen 41 giáo viên dạy giỏi, 197 học sinh giỏi. Bác hai lần gửi thư khen Hợp tác xã Tân Phong, Đông Bình cách chăn nuôi trâu, bò giỏi, khen ngợi Hợp tác xã Hiệp Hòa trồng cây giỏi, khen đội thủy lợi Quang Trung làm thủy lợi giỏi. Bác gửi Tỉnh ủy 3 tấm ảnh có chữ ký của Người làm phần thưởng. Đầu năm 1969, cả Ban Thường vụ Tỉnh ủy được vào thăm và chụp ảnh với Bác.

(theo baohaithinh.com.vn)